

P.E. FLORIDA

LÊ-THANH-TÔNG

Mỗi năm tại Florida có hai kỳ thi P.E., một vào tháng năm, một vào tháng 11.

Tại Florida có vài bạn C.C. đã đậu P.E. . P.E. Civil có hai loại: Civil Structural và Civil Sanitary. Thời-gian thi P.E. Civil là 8 giờ và gồm 8 bài toán trong đó có 6 bài chung cho cả Civil và thêm vào đó là 2 bài Structure và 2 bài Sanitary. Thí-sinh làm 6 bài chung cho Civil rồi sau đó hoặc làm 2 bài Structure và 2 bài Sanitary. Thí-sinh làm 6 bài chung cho Civil rồi sau đó hoặc làm 2 bài-Structure nếu là Civil Structure, hoặc làm 2 bài Sanitary nếu là Civil Sanitary.

Structure của Civil Structure rất đơn giản: thí-dụ như cho một moment trên một dầm sắt rồi bảo thí-sinh phải lựa thanh sắt thích-hợp với moment đó. Nếu đủ 70% số điểm tối đa thí được chấm đậu và đều được coi như P.E Civil. Thời-gian thi P.E Structure cũng là 8 giờ và chỉ thuần-túy các bài toán về Structure như nhà cao tầng (high rise building), dầm cầu áp-dụng AASHTO, prestressed concrete, indeterminate trusses v.v...

Tại Florida không thấy ai được miễn kỳ thi EIT, nếu các bạn C.C. nào chứng-minh được đã làm việc trên 10 năm thì được phép thi EIT ngay hôm trước, hôm sau được thi P.E, nếu đủ điểm EIT thì hội đồng mới chấm bài thi P.E.

Nếu đậu P.E của Florida thì được tiêu-bang California công-nhận, nhưng trước đó hội-đồng California gởi tới một số bài thi đề ở nhà làm, xong rồi gởi cho họ chấm, nếu trả lời trúng 70% thì được hội-đồng California chấm đậu P.E.; gọi là bài thi thử thực ra chỉ có 10 câu hỏi về luật-lệ hành nghề P.E. tại Cali. và 10 câu hỏi về địa chân. Khi hội-đồng Cali. gởi bài thi cho mình thì họ lại gởi kèm theo điều lệ hành nghề và các câu trả lời về địa chân, thành-thử các câu trả lời đều có sẵn do đó đậu P.E civil ở Florida rồi chuyển sang P.E. civil Cali. không có gì khó khăn. Nếu đậu P.E. Structural của Florida thì việc đầu tiên phải chuyển sang P.E. Civil của Cali. rồi sau đó phải qua một kỳ thi 16 giờ thuần-túy về Structure thì mới được Cali. chấp-nhận coi là S.E.

Tóm lại P.E. civil của Florida thì được coi tương-đương như P.E. Civil Cali., còn P.E Structural Florida cũng chỉ được coi tương-đương với P.E Civil Cali. thôi.

Về lương bổng, với các điều-kiện đồng đều, một người có P.E. được trả lương cao hơn M.S. Lương tối thiểu P.E. tại Florida khoảng 22.000/năm .

ai ơi chút chơi

Bí CS giam vào trại tập trung không biết ngày nào về, vừa lo vừa nhớ vợ con cho nên một ái-hữu đã nói lên nhiều "triết-lý cao siêu" cho đỡ nhớ (theo kiểu Archimede ở trường chạy ra khỏi phòng tắm kêu lên "EUREKA").

LÝ LUẬN TOÁN HỌC

Vợ là con của người ta

Con là do vợ sinh ra
Suy đi nghĩ lại chẳng bà con chi!!!
Một Ái-hữu khác phụ họa:
- Ủ hí ! Bà con chi mà nhớ hè????!!!

*Triết lý công-
chánh trong tù*

Phan-dình-Tăng ghi lại